

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภา อบต. ให้ท่านเลขาธิการฯ ตรวจสอบองค์ประชุม

มีสมาชิกสภา อบต. เข้าประชุม จำนวน ๑๑ คน

มีสมาชิกสภา อบต. ลาประชุม จำนวน - คน

มีสมาชิกขาดประชุม จำนวน - คน

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ คน

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

ประธานสภา อบต.

- วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องรายงานสรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล ข้างเผือก

ส่วนบนของฟอร์ม

บริการ สาธารณะ	เกณฑ์ชี้วัด	ค่า เป้าหมาย (%)	กรอบการ ประเมิน (๑)	การ จัดบริการ สาธารณะ (๒)	(๒) เทียบ กับ (๑) %	ผลการประเมิน
-------------------	-------------	------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ ๒ ผังเมือง

๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑	๑. ร้อยละของจำนวนถนนลาดยางในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๘๐	๒๔๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๑	๒. ร้อยละของจำนวนถนนคอนกรีตในความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๘๐	๖๐๐	๒๓๒๐	๓๘๖.๖๗	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๑	๓. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางบกในเขต อบต. ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัย	๗๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ

๑	๔. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	๓	๓	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๑	๕. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขต ทางของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน ได้ปกติ	๑๐๐	๕๔	๕๔	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
๑	๖. ร้อยละของจำนวนสายทางคลอง และลำธารสาธารณะ ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ำ สามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ปกติ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
๑	๗. ร้อยละของจำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่พังกน้ำ หรือ แก้มลิงในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการ บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
๑	๘. ร้อยละของจำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ปกติ	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
๑	๙. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ปกติ	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
๑	๑๐. ร้อยละของจำนวนระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ อบต. ที่บริหารโดย อบต. และรวมถึงที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประปา ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
<b>๒. ด้านการผังเมือง</b>						
๒	๑๑. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. จัดทำ หรือ ปรับปรุง หรือร่วมดำเนินการจัดทำผังเมืองกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๒	๑๒. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมการใช้ ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในงานด้าน การผังเมือง	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
<b>ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต</b>						
<b>๓. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต</b>						

๓	๑๓. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยติดเตียงที่ได้รับการดูแล และมีการติดตามผลออกเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำ ปรีกษาปัญหาสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุจาก อบต.	๙๐	๑๔๘	๙๙	๖๖.๘๙	การพัฒนาในอนาคต
๓	๑๔. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง	๒	๒	๓	๑๕๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๓	๑๕. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมสมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรม สมาคม ศูนย์บริการทางสังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น	๖๐	๑๐๐	๑๑๕	๑๑๕	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๓	๑๖. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการหรือการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ	๒	๒	๓	๑๕๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๓	๑๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการพัฒนาอาชีพและการส่งเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต
๓	๑๘. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. และ อบต. ให้ความช่วยเหลือ หรือประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการสงเคราะห์ หรือฟื้นฟู หรือ อบต. ประสานงาน และสงเคราะห์ให้เข้าสู่สถานสงเคราะห์คนชรา	๘๐	๙๙	๙๙	๑๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๓	๑๙. ร้อยละของจำนวนผู้พิการ ผู้ยากไร้ ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ อบต. ที่ขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. และได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสานหน่วยงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ	๑๐๐	๑๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๓	๒๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. ในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่นหรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	๒	๒	๓	๑๕๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๓	๒๑. ร้อยละของจำนวนสัตว์ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียน สัตว์ และฉีดวัคซีนสุนัขบ้า หรือทำหมันตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐	๑๑๐๑	๙๔๐	๘๕.๓๘	การพัฒนาในอนาคต

๓	๒๒. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.ในการตรวจ สุขภาพอาหารหรือสถานประกอบกิจการอาหารในพื้นที่	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
---	---	---	---	---	---	-------------------------------------

#### ด้านที่ ๔ ด้านการศึกษา

##### ด้านที่ ๔ การศึกษา

๔	๒๓. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ	๑๐๐	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๔	๒๔. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก ในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาใน สังกัด อบต. ที่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	๑๐๐	๕๒	๕๒	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
๔	๒๕. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็ก ในโรงเรียนอนุบาล และเด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ใน สังกัด อบต. ที่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทาง โภชนาการครบถ้วน	๑๐๐	๕๒	๕๒	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
๔	๒๖. ร้อยละของจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ ที่ได้รับ การสนับสนุนด้านการศึกษา หรือด้านการเงิน หรือวัสดุ อุปกรณ์จาก อบต.	๑๐๐	๘	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๔	๒๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม อาชีพหรือวิชาชีพ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การ สนับสนุนหรืออุดหนุน	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๔	๒๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์หรือทักษะคอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนใน สังกัดของ อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุน	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๔	๒๙. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม การส่งเสริมการสอน ภาษาต่างประเทศ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดของ อบต. หรือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การ สนับสนุน	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

#### ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

##### ด้านที่ ๕ การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

๕	๓๐. จำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเภทสำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่อบต.ได้ดำเนินการ	๒	๒	๕	๒๕๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๕	๓๑. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุนจัดตั้งขึ้น รวมทั้งจำนวนอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม สมาชิกชมรม หรืออื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมายในเขตพื้นที่	๒	๖๗๕๖	๖๐	๐.๘๘	การพัฒนาในอนาคต
๕	๓๒. ร้อยละของจำนวนกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยของ อบต. ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้งานได้ปกติ ๒๔ ชั่วโมง	๑๐๐	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๕	๓๓. จำนวนศูนย์หรือช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ อบต. จัดให้มี หรือดำเนินการ	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต
๕	๓๔. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ one stop service ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ส่งให้ อบต. ดำเนินการ และได้รับการแก้ไขปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือจาก อบต. หรือการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป	๑๐๐	๒๐	๑	๕	การพัฒนาในอนาคต
๕	๓๕. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ในอาคารสูง หรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การซ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว เป็นต้น	๑	๑	๒	๒๐๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
<b>ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน</b>						
<b>ด้านที่ ๖ การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน</b>						
๖	๓๖. ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพใหม่ ฯลฯ ที่ อบต. ส่งเสริม หรือให้การสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง	๙๐	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
๖	๓๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ส่งเสริมหรือให้การสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

หรือกลุ่มอาชีพอื่นๆ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง

๖	๓๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนส่งเสริม หรือจัดให้มี ศูนย์แสดงสินค้า ชุมชน ศูนย์จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า เป็นต้น	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต
๖	๓๙. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๖	๔๐. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการกระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยว	๒	๒	๒	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย
๖	๔๑. จำนวนแหล่งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา หรือแนะนำในการขอใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ทั้งการให้คำปรึกษา หรือแนะนำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก และการให้คำปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่ของ อบต. ที่ทำการสำนักงาน อบต. โดยตรง	๒	๒	๒	๑๐๐	เท่ากับค่าเป้าหมาย

**ด้านที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ โบราณสถาน**

**ด้านที่ ๗ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

๗	๔๒. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่ อบต. ที่ถูกกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนตามหลักวิชาการ ของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๙๕	๕	๕๐๔	๑๐๐๘๐	สูงกว่าค่าเป้าหมาย
๗	๔๓. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และขยะติดเชื้อในพื้นที่ อบต. ที่ถูกส่งต่อไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนตามหลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	๙๕	๐	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
๗	๔๔. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ของ อบต. ในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ดูแลรักษาป่า ทรัพยากรชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำเน่าเสีย	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ

๗	๔๕. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.ในการอบรมหรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่าการป้องกันไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจากการเผาในที่โล่ง เป็นต้น	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๗	๔๖. จำนวนครั้งที่ อบต. จัดส่งอาสาสมัครป้องกันไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑	๑	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
๗	๔๗. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมของ อบต.ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อลดค่าฝุ่น PM ๒.๕	๒	๒	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ
<b>ด้านที่ ๘ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน</b>						
๘	๔๘. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ที่ อบต. ดำเนินการหรือสนับสนุนในการส่งเสริม หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน	๓	๓	๒	๖๖.๖๗	การพัฒนาในอนาคต
๘	๔๙. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และโบราณสถาน ที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การส่งเสริมสนับสนุน	๒	๒	๑	๕๐	การพัฒนาในอนาคต

ที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา อบต.

ให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือกได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งให้สมาชิกสภา ได้อ่านและตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว สมาชิกสภา ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติม ท่านใดสงสัยเกี่ยวกับรายงานการประชุมนี้ก็อภิปรายได้

ที่ประชุม

- ไม่มีผู้เสนอแก้ไข -

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ด้วยคะแนน ๑๐ เสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งรายการใหม่)**

ประธานสภา อบต. เชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครับ เชิญครับ

นายสันติภาพ สุวรรณโท นายก อบต.ช้างเผือก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสันติภาพ สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกขอนำเรียนรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษาและแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา และ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โอนลด	โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
<p>ขอโอนลดแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่าย เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘,๕๒๔ บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒,๕๒๔ บาท</p>	<p>ขอโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด แบบฉีดหมึก จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p><b>รายละเอียดเครื่องพิมพ์</b></p> <p><b>เครื่องพิมพ์ชนิด แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer และ scanner ภายในเครื่องเดียวกัน</li><li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ * ๑,๒๐๐ dpi</li><li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที หรือ ๕ ภาพต่อนาที</li><li>- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที หรือ ๕ ภาพต่อนาที</li><li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ- สีได้)</li><li>- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li><li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</li><li>- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</li></ul>



โหนด	โหนดเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
<p>ขอโหนดแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบ ดำเนินงาน ค่าตอบแทน ประเภทค่า เช่าบ้าน งบประมาณคงเหลือก่อน โหนด ๒๙,๑๔๐ บาท โหนด ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ หลังโหนด ๒๑,๑๔๐ บาท</p>	<p>ขอโหนดเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด แบบฉีดยกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท</p> <p><b>รายละเอียดเครื่องพิมพ์</b></p> <p><b>เครื่องพิมพ์ชนิด แบบฉีดยกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer และ scanner ภายในเครื่อง เดียวกัน</li> <li>- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ * ๑,๒๐๐ dpi</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที หรือ ๕ ภาพต่อนาที</li> <li>- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อ นาที หรือ ๕ ภาพต่อนาที</li> <li>- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ- สีได้)</li> <li>- สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ</li> <li>- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา</li> <li>- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์</li> </ul>

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระ

ประธานสภา อบต.

นายสันติภาพ สุวรรณโท

ตามที่นายก อบต. แจ้งรายละเอียดของที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม  
หรืออภิปราย เชิญครับ

- ไม่มี

สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยก  
มือ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ  
สิ่งก่อสร้าง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ๑๐ เสียง

**๕.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก วาระ ๑ ขึ้นรับหลักการ**

ให้ผู้บริหารยื่นญัตติ แลลงงบประมาณเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา

นายก อบต.ข้างเผือก เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
นายสันติภาพ สุวรรณโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก ขอเสนอญัตติ พิจารณาให้  
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อที่

**ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก**

บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือกอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ  
บริหารส่วนตำบลข้างเผือก จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน  
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

## ๑. สถานะการคลัง

### ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ครั้งที่ ๑

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๒๖,๖๑๗,๑๗๐.๗๗ บาท

๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๓๒,๗๐๗,๐๗๐.๑๒ บาท

๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๖,๐๔๙,๖๓๐.๑๐ บาท

๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่องหนผู้กผันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๖ โครงการ รวม ๑,๐๗๗,๘๑๙.๘๐ บาท

๑.๑.๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่องหนผู้กผัน จำนวน ๗ โครงการ รวม ๑,๑๓๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ เงินกู้ยืมค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

## ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๔๓,๗๕๘,๑๓๖.๗๗ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๑๒๕,๙๘๖.๘๙ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๑๐๑,๓๘๓.๕๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๑๖๑,๖๑๘.๖๑ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๕๔,๑๒๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน	จำนวน	๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๒๐,๗๔๖,๕๓๐.๗๗ บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๒๒,๕๖๘,๔๙๗.๐๐ บาท

๒.๒ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๓๖,๒๓๙,๓๐๖.๒๑ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๑๓,๔๖๓,๓๙๒.๐๐ บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๐,๐๖๙,๑๗๐.๔๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๗,๔๓๖,๗๕๒.๑๙ บาท
งบลงทุน	จำนวน	๒,๓๕๕,๑๓๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๙๑๔,๘๖๑.๖๒ บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	๐.๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุดัตถุประสงค์ จำนวน ๒๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๒.๕ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๘๒๔,๙๐๐.๐๐ บาท

๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

ค่าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. รายรับ

รายรับ	รายรับจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>			
หมวดภาษีอากร	๑๒๕,๙๘๖.๘๙	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๐๑,๓๘๓.๕๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๖๑,๖๑๘.๖๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๔,๑๒๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>๔๔๓,๑๐๙.๐๐</b>	<b>๘๖๖,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๗๓๖,๐๐๐.๐๐</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดภาษีจัดสรร	๒๐,๗๔๖,๕๓๐.๗๗	๒๐,๐๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๑,๘๓๕,๕๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๒๐,๗๔๖,๕๓๐.๗๗</b>	<b>๒๐,๐๐๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๑,๘๓๕,๕๐๐.๐๐</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>			
หมวดเงินอุดหนุน	๒๒,๕๖๘,๔๙๗.๐๐	๒๒,๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๔๒๘,๕๐๐.๐๐
<b>รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>๒๒,๕๖๘,๔๙๗.๐๐</b>	<b>๒๒,๑๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๒๓,๔๒๘,๕๐๐.๐๐</b>
<b>รวม</b>	<b>๔๓,๗๕๘,๑๓๖.๗๗</b>	<b>๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>

๒. รายจ่าย

รายจ่าย	รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๕	ประมาณการ ปี ๒๕๖๖	ประมาณการ ปี ๒๕๖๗
<b>จ่ายจากงบประมาณ</b>			
งบกลาง	๑๓,๔๖๓,๓๙๒.๐๐	๑๔,๙๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖,๙๘๔,๖๓๐.๐๐
งบบุคลากร	๑๐,๐๖๙,๑๗๐.๔๐	๑๓,๔๗๒,๘๙๒.๐๐	๑๕,๘๙๙,๘๖๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๗,๔๓๘,๕๕๒.๑๙	๗,๕๘๖,๓๐๘.๐๐	๗,๖๖๓,๐๑๐.๐๐
งบลงทุน	๒,๓๕๕,๑๓๐.๐๐	๔,๖๘๗,๐๐๐.๐๐	๒,๙๑๑,๙๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๙๑๔,๘๖๑.๖๒	๒,๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๒,๕๔๐,๖๐๐.๐๐
<b>รวมจ่ายจากงบประมาณ</b>	<b>๓๖,๒๔๑,๑๐๖.๒๑</b>	<b>๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐</b>

## บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก  
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน	รวม
<b>ด้านบริหารทั่วไป</b>	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐,๓๔๙,๒๒๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๖๐๔,๙๖๐
<b>ด้านบริการชุมชนและสังคม</b>	
แผนงานการศึกษา	๖,๖๐๗,๕๕๐
แผนงานสาธารณสุข	๒,๐๑๑,๕๘๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์	๗๗๘,๙๖๐
แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๐๖๘,๒๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๗๐๙,๓๖๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑,๑๑๔,๑๒๐
<b>ด้านการเศรษฐกิจ</b>	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๔๒๖,๓๘๐
แผนงานการเกษตร	๒๐๓,๐๔๐
แผนงานการพาณิชย์	๑๔๒,๐๐๐
<b>ด้านการดำเนินงานอื่น</b>	
แผนงานงบกลาง	๑๖,๙๘๔,๖๓๐
<b>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๔๖,๐๐๐,๐๐๐</b>

และลำดับถัดไป ขอท่านประธานสภาฯ โปรดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน ได้นำเสนอรายละเอียด

รายจ่ายต่อที่ประชุมสภาฯ

ประธานสภา อบต. อนุญาต ครับเชิญครับ

นางลาวัลย์ ชันติวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นำเสนอรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		๑๖,๙๘๔,๖๓๐	๑๖,๙๘๔,๖๓๐
งบกลาง		๑๖,๙๘๔,๖๓๐	๑๖,๙๘๔,๖๓๐

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	รวม
งบบุคลากร		๕,๘๙๑,๗๖๐	๑,๑๐๔,๒๔๐	๑,๕๙๙,๘๔๐	๒๒๖,๐๘๐	๘,๘๒๑,๙๒๐
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)		๒,๕๔๑,๘๔๐	๐	๐	๐	๒,๕๔๑,๘๔๐
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)		๓,๓๔๙,๙๒๐	๑,๑๐๔,๒๔๐	๑,๕๙๙,๘๔๐	๒๒๖,๐๘๐	๖,๒๘๐,๐๘๐
งบดำเนินงาน		๑,๐๐๐,๘๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๑,๕๖๙,๘๐๐
ค่าตอบแทน		๘๔,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๕๕๑,๘๐๐	๔๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๖๙๒,๘๐๐
ค่าวัสดุ		๑๗๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐
ค่า สาธารณูปโภค		๑๙๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๙๕,๐๐๐
งบลงทุน		๑๐,๗๐๐	๐	๖,๘๐๐	๐	๑๗,๕๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๑๐,๗๐๐	๐	๖,๘๐๐	๐	๑๗,๕๐๐
งบเงินอุดหนุน		๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐
รวม		๖,๙๔๓,๒๖๐	๑,๒๐๙,๒๔๐	๑,๙๑๑,๖๔๐	๒๗๘,๐๘๐	๑๐,๓๔๒,๒๒๐

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	รวม
งบบุคลากร		๐	๑๖๕,๔๒๐	๓๓๗,๑๔๐	๕๐๒,๕๖๐
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)		๐	๑๖๕,๔๒๐	๓๓๗,๑๔๐	๕๐๒,๕๖๐
งบดำเนินงาน		๕๐๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๕๖๕,๔๐๐	๑,๐๙๒,๔๐๐
ค่าใช้สอย		๔๓๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๙๐,๔๐๐	๗๔๑,๔๐๐
ค่าวัสดุ		๗๕,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๐	๑,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รวม		๕๐๕,๐๐๐	๑๘๗,๔๒๐	๙๑๒,๕๔๐	๑,๖๐๔,๙๖๐

แผนงานการเกษตร

งบ	งาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	รวม
งบบุคลากร		๑๗๖,๐๔๐	๐	๑๗๖,๐๔๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑๗๖,๐๔๐	๐	๑๗๖,๐๔๐
งบดำเนินงาน		๑๒,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๗,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
	รวม	๑๘๘,๐๔๐	๑๕,๐๐๐	๒๐๓,๐๔๐

นายสุชาติ รัตนศรี วิศวกรโยธาชำนาญการ นำเสนอรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		๑๖๕,๐๐๐	๘๘๓,๒๐๐	๑,๐๔๘,๒๐๐
ค่าใช้สอย		๑๖๕,๐๐๐	๕๖๖,๒๐๐	๗๓๑,๒๐๐
ค่าวัสดุ		๐	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐
งบลงทุน		๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	รวม	๑๖๕,๐๐๐	๙๐๓,๒๐๐	๑,๐๖๘,๒๐๐

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการ โยธา	งานก่อสร้าง	รวม
งบบุคลากร		๓๙๒,๗๐๐	๙๑๕,๑๘๐	๑,๓๐๗,๘๘๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓๙๒,๗๐๐	๙๑๕,๑๘๐	๑,๓๐๗,๘๘๐
งบดำเนินงาน		๑๑๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย	๙๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐
ค่าวัสดุ	๒๑,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐
ค่าตอบแทน	๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
<b>งบลงทุน</b>	๐	<b>๒,๗๕๘,๕๐๐</b>	<b>๒,๗๕๘,๕๐๐</b>
ค่าครุภัณฑ์	๐	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๐	๒,๗๒๖,๕๐๐	๒,๗๒๖,๕๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๐๗,๗๐๐</b>	<b>๓,๙๑๘,๖๘๐</b>	<b>๔,๔๒๖,๓๘๐</b>

นางสิริโสภา พลศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นำเสนอรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

#### แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	รวม
<b>งบบุคลากร</b>		<b>๑,๐๔๕,๓๘๐</b>	<b>๑,๕๓๑,๙๖๐</b>	<b>๒,๕๗๗,๓๔๐</b>
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑,๐๔๕,๓๘๐	๑,๕๓๑,๙๖๐	๒,๕๗๗,๓๔๐
<b>งบดำเนินงาน</b>		<b>๑๒๙,๐๐๐</b>	<b>๑,๘๐๕,๖๑๐</b>	<b>๑,๙๓๔,๖๑๐</b>
ค่าตอบแทน		๗๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๑,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๓๗,๐๐๐	๗๒๙,๗๙๓	๗๖๖,๗๙๓
ค่าวัสดุ		๒๐,๐๐๐	๙๙๖,๘๑๗	๑,๐๑๖,๘๑๗
ค่าสาธารณูปโภค		๑,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
<b>งบลงทุน</b>		<b>๐</b>	<b>๘,๐๐๐</b>	<b>๘,๐๐๐</b>
ค่าครุภัณฑ์		๐	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐
<b>งบเงินอุดหนุน</b>		<b>๐</b>	<b>๒,๐๘๗,๖๐๐</b>	<b>๒,๐๘๗,๖๐๐</b>
เงินอุดหนุน		๐	๒,๐๘๗,๖๐๐	๒,๐๘๗,๖๐๐
<b>รวม</b>		<b>๑,๑๗๔,๓๘๐</b>	<b>๕,๔๓๓,๑๗๐</b>	<b>๖,๖๐๗,๕๕๐</b>

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	รวม
งบบุคลากร		๐	๒๓๑,๑๒๐	๒๓๑,๑๒๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๐	๒๓๑,๑๒๐	๒๓๑,๑๒๐
งบดำเนินงาน		๔๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๔๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
งบเงินอุดหนุน		๑๒๘,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๑๒๘,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐
	รวม	๕๒๘,๐๐๐	๕๘๖,๑๒๐	๑,๑๑๔,๑๒๐

นางสาวยุพิน แสนปาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นำเสนอรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
แผนงานสาธารณสุข

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร		๑,๑๘๗,๘๘๐	๐	๒๕๐,๘๐๐	๑,๔๓๘,๖๘๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๑,๑๘๗,๘๘๐	๐	๒๕๐,๘๐๐	๑,๔๓๘,๖๘๐
งบดำเนินงาน		๙๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐
ค่าใช้สอย		๖๐,๐๐๐	๐	๑๑๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๒๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๖๕,๐๐๐
งบลงทุน		๑๙,๓๐๐	๘๑,๑๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๗,๙๐๐
ค่าครุภัณฑ์		๑๙,๓๐๐	๘๑,๑๐๐	๗,๕๐๐	๑๐๗,๙๐๐
งบเงินอุดหนุน		๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
เงินอุดหนุน		๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐
	รวม	๑,๓๐๒,๑๘๐	๑๑๑,๑๐๐	๕๙๘,๓๐๐	๒,๐๑๑,๕๘๐



แผนงานเคหะและชุมชน

งบ	งาน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	รวม
งบดำเนินงาน		๑๖๕,๐๐๐	๘๘๓,๒๐๐	๑,๐๔๘,๒๐๐
ค่าใช้จ่าย		๑๖๕,๐๐๐	๕๖๖,๒๐๐	๗๓๑,๒๐๐
ค่าวัสดุ		๐	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐
งบลงทุน		๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	รวม	๑๖๕,๐๐๐	๙๐๓,๒๐๐	๑,๐๖๘,๒๐๐

แผนงานการพาณิชย์

งบ	งาน	งานตลาด สด	รวม
งบดำเนินงาน		๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย		๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐
ค่าวัสดุ		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
ค่าสาธารณูปโภค		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
	รวม	๑๔๒,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐

นางลวัญย์ ชันติวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
นำเสนอรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร		๓๙๙,๙๖๐	๐	๓๙๙,๙๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๓๙๙,๙๖๐	๐	๓๙๙,๙๖๐
งบดำเนินงาน		๘๙,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐
ค่าตอบแทน		๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย		๘๔,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๓๗๔,๐๐๐
	รวม	๔๘๘,๙๖๐	๒๙๐,๐๐๐	๗๗๘,๙๖๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบ	งาน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร		๔๔๔,๓๖๐	๔๔๔,๓๖๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		๔๔๔,๓๖๐	๔๔๔,๓๖๐
งบดำเนินงาน		๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่าย		๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐
	รวม	๗๐๙,๓๖๐	๗๐๙,๓๖๐

นายสันติภาพ สุวรรณโท นายองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก จึงได้นำเรียนให้ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ได้รับทราบ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ท่านสอบถามได้ จะได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางสภาฯ ได้รับทราบ

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีผู้ซักถาม หรืออภิปราย

ประธานสภา อบต. หากไม่มีผู้อภิปรายจะ**ขอมติที่ประชุม ในวาระ ๑ ชั้นรับหลักการ**  
-ให้เลขาธิการฯ ตรวจสอบองค์ประชุม

เลขานุการสภา อบต. มีสมาชิกสภา อบต. อยู่ในที่ประชุม จำนวน ๑๐ คน ครบองค์ประชุม

ประธานสภา อบต. สมาชิกท่านใดเห็นว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ โปรดยกมือ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

**ระเบียบวาระที่ ๕** ๕.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภา ที่ประชุม วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้ท่านสมาชิกเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติกี่คนอย่างน้อย ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน แต่คนที่ถูกเสนอมาต้องมีสมาชิกรับรอง ๒ คน เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ให้คณะกรรมการแปรญัตติเลือกประธานแปรญัตติ ๑ คน เลขาธิการสภา อบต. ๑ คน และเลือกเลขาแปรญัตติ ๑ คน ขอเชิญที่ประชุมสภาได้เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ เชิญครับ

นายธรรมฤทธิ์ นันทะเสนา ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน ๓ คน

ประธานสภา อบต. สอบถามในที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น

ประธานสภา อบต. ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน

นายธรรมฤทธิ์ นันทะเสนา ส.อบต. หมู่ที่ ๖ เสนอให้เสนอ **นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์** สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑

ประธานสภา ผู้รับรอง

๑. นายสมัย สุวรรณพันธ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑

๒. นางสาวสุพรรณณี คำวิไชย สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่

ที่ประชุม	ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม
ประธานสภา อบต.	<b>นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๑</b>
นางโสภา บุญด้วง	ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เสนอ <b>นางลัดดาวลัย เกตุละคร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒</b>
ประธานสภา	ผู้รับรอง ๑. นายธรรมฤทธิ์ นันทะเสนา ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ๒. นายสัญญา กันยารัตน์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗
ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒ อีกหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม
ประธานสภา อบต.	<b>นางลัดดาวลัย เกตุละคร อบต. หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒</b>
นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์	ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ เสนอ <b>นายสุพรรณ รัตนศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓</b>
ประธานสภา	ผู้รับรอง ๑. นางโสภา บุญด้วง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ ๒. นายสุภาพ ผาบุญมา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓
ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓ อีกหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม
ประธานสภา อบต.	สรุปคณะกรรมการแปรรูปคดี ๓ คน ประกอบด้วย ๑. <b>นางลัดดาวลัย เกตุละคร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑</b> ๒. <b>นายสุพรรณ รัตนศรี สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘</b> ๓. <b>นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔</b>
เลขานุการสภา อบต.	ประธานสภา อบต.ให้เลขานุการสภา อบต.ข้างเผือก นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดีครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและเลขาธิการคณะกรรมการฯ หลังปิดประชุมสภาในวันนี้ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ข้างเผือก
คณะกรรมการแปรรูปคดี	รับทราบ และขอให้ประธานสภาฯ ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการแปรรูปคดีพิจารณา
ประธานสภา อบต.	รับทราบ
นายสุภาพ ผาบุญมา	ขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปคดี ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอให้สมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเผือก
ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	มีสมาชิกท่านใดเสนออีกหรือไม่ ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอื่น และเห็นชอบให้ยื่นเสนอคำแปรญัตติตามวัน เวลา และสถานที่ ที่เสนอ

ประธานสภา อบต.	<p>กำหนดยื่นเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ ของวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ และวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก</p>
ที่ประชุม	<p>หากท่านใดประสงค์ยื่นเสนอคำแปรญัตติ สามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่คณะกรรมการแปรญัตติ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดดังกล่าวแล้วไม่สามารถยื่นคำแปรฯ ได้ หรือขอยื่นคำแปรฯ นอกสถานที่ก็มีโอกาสกระทำได้</p>
ประธานสภา อบต.	<p>ให้เลขานุการสภา อบต.ช้างเผือก นัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑๐๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔</p>
<b>ระเบียบวาระที่ ๕</b>	<b>๕.๔ พิจารณาเสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ</b>
ประธานสภาฯ	<p>เรียนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๕.๔ นี้ จะเป็นการเสนอและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ โดยสามารถเสนอได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ท่านใดจะเสนอให้ใครเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ โปรดยกมือครับ</p>
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร	<p>เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ เสนอให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ๓ ท่านคะ</p>
ประธานสภา อบต.	สอบถามในที่ประชุมว่ามีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น
ประธานสภา อบต.	ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ที่ละคน และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร	<p>เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางลัดดาวัลย์ เกตุละคร สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอนางโสภา บุญด้วง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ ๑</p>
ประธานสภา	<p>ผู้รับรอง ๑. นายสมัย สุวรรณพันธ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ๒. นายสัญญา กันยารัตน์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗</p>
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม
ประธานสภา อบต.	<p>นางโสภา บุญด้วง อบต. หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๒</p>
นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์	<p>เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอเสนอ นายสุภาพ ผาบุญมา ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ ๒</p>
ประธานสภา	<p>ผู้รับรอง ๑. นางโสภา บุญด้วง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ๒. นายสุพรรณ รัตนศรี ส.อบต. หมู่ที่ ๘</p>
ประธานสภา อบต.	มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่
ที่ประชุม	ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม

- ประธานสภา อบต. นายสุภาพ ผาบุญมา อบต. หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๒  
ให้สมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๓
- นางสาวสุพรรณิ คำวิไชย เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉัน ขอเสนอ นายประเสริฐ  
รัตนโสภา ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม คนที่ ๓
- ประธานสภา ผู้รับรอง ๑. นายสัญญา กันยารัตน์ ส.อบต. หมู่ที่ ๗  
๒. นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
- ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ คนที่ ๒ อีก  
หรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม
- ประธานสภา อบต. นายประเสริฐ รัตนโสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๓
- ประธานสภา อบต. มีสมาชิกสภาฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบการประชุมสภาฯ คนที่ ๔ อีกหรือไม่  
ที่ประชุม ไม่มีผู้เสนอเพิ่ม
- ประธานสภา อบต. สรุปลคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ๓ คน ประกอบด้วย  
๑. นางโสภา บุญด้วง ส.อบต. หมู่ที่ ๕  
๒. นายสุภาพ ผาบุญมา ส.อบต. หมู่ที่ ๓  
๓. นายประเสริฐ รัตนโสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐

#### ระเบียบวาระที่ ๖

#### เรื่องอื่นๆ

- ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอแนะสอบถามเพิ่มในเรื่องอื่น ๆ
- นายสัญญา กันยารัตน์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสัญญา กันยารัตน์  
ส.อบต หมู่ที่ ๗ เมื่อวันที่เสาร์ที่ผ่านมา ผมได้รับโทรศัพท์จากท่านนายกว่าวันนี้จะมีผู้รับเหมา  
เข้ามาทำถนนทำถนนใน หมู่ที่ ๗ ให้ผมออกมาตรวจสอบความเรียบร้อย เมื่อผมออกมาเจอ  
ท่านนายกและท่านประธานสภาฯ คุมงานผู้รับเหมา ทำให้การทำถนนลาดยางครั้งนี้เป็นไปได้  
อยากเรียบร้อยผมเองต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ช่วยประสานงานและลงมาคุมงานนี้ด้วย  
ตัวเองครับ
- ประธานสภา อบต. - ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี ๒๕๖๗ วาระแรก ขึ้นรับหลักการ หลังจากประชุมเสร็จแล้วจะออกหนังสือส่งร่าง  
ข้อบัญญัติฯ ให้คณะกรรมการแปรรูปคดีพิจารณาอย่างละเอียดต่อไป  
- สำหรับวันนี้คงไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมอีก ขอนัดประชุมครั้งถัดไป เพื่อพิจารณา  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วาระ ๓ ขึ้นแปรรูปคดี ใน  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) วิเชียร แสนคำ ผู้จัดรายงานการประชุม  
( นายวิเชียร แสนคำ )  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเฝือก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ทำการตรวจ/ทาน บันทึกรายงานการประชุมสภา  
สมัยดังกล่าวแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ลัดดาวัลย์ เกตุละคร ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร )  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) สุภาพ ผาบุญมา กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นายสุภาพ ผาบุญมา )  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ) วิโรจน์ อาศัยสงฆ์ เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
( นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์ )  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔

รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเฝือกได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลข้างเฝือก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.  
๒๕๖๖

(ลงชื่อ) นิพนธ์ ศรีมีเทียน  
( นายนิพนธ์ ศรีมีเทียน )  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลข้างเฝือก